

## คำนำ

รายงานการศึกษาและประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ของ กองกำกับการ ๔ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ซึ่งได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ ได้กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยฝึกอบรม เป็นการสร้างระบบกลไกในการพัฒนาติดตามตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของหน่วยฝึกอบรมให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด โดยหน่วยงานต้นสังกัด เป็นกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด รวมทั้งต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก

กองกำกับการ ๔ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้จัดทำรายงานการศึกษาและประเมินตนเอง ประจำปี ๒๕๕๘ มีจุดมุ่งหมายเพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยฝึกอบรมให้เป็นไปตามเป้าหมาย มาตรฐานที่กำหนด และเสนอรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม รวมทั้งสิ้น ๘ ด้าน ๒๐ ตัวบ่งชี้ พร้อมทั้งวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ เพื่อใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับนำไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้ก้าวหน้าสืบต่อไป

การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดทำรายงานการศึกษาและประเมินตนเอง ของ กองกำกับการ ๔ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ด้วยความร่วมมือและเสียสละจากบุคลากรของหน่วย เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ขอขอบคุณบุคลากรผู้ให้ข้อมูลทุกฝ่าย รวมทั้งคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาทุกท่าน ที่ได้กรุณาสละเวลาให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการด้านประกันคุณภาพ การศึกษา และหน่วยได้นำไปเป็นแนวทางในการดำเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วย ฝึกอบรมต่อไป

พินิตารวจเอก

( เสวัจ พิชิตภัย )

ผู้กำกับการ ๔ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

